
Hverfisnefnd Naustahverfis 
6 fundur  haldinn á Naustatjörn 19 maí kl 20.00 
Mætt voru Ólöf Inga Andrésdóttir, Bjarni Sigurðsson og Hrafnhildur E. Karlsdóttir 
Rætt um síðasta fund sem haldin var í lok október 2007 þar sem áætlun var að halda íbúaþing og 
ákveða framtíða nefndarinnar og fá viðbrögð íbúa. 
Helsta umræðuefnið á fundinum var framtíðarstaða nefndarinnar og ákvörðun um aðalafund. 
Ákveðið var að afla upplýsinga um boðunnar fyrirvara á aðalfundi og hvort Pétur Bolli gæti mætt svo 
og Guðríður hjá Framkvæmdum Ak bæjar 
Einnig  var ákveðið að hafa samband við það fólk sem við töluðum við í vetur og vita hvort það hefði 
áhuga á að koma til samstarfs við okkur. 
Það kom einnig  fram að meirihluti nefndarmanna hyggst ekki gefa kost á sér til áframhaldandi vinnu 
fyrir hverfisnefnd. 
Í ljósi þess hvernig efnahagsástand er á landinu og á fréttum að um 100 íbúðir séu óseldar í hverfinu 
var rætt um frágang við húsgrunna og þrif, hvort Akureyrarbær gæti hlutast til um að lagað yrði til þar 
sem ljóst er að einhver töf verður á húsbyggingum eða að íbúar flytji inn. 
Ákveðið var að halda fund að viku. 
Fleira gerðist ekki  og fundi slitið 


